

# ผมหรือ รังแกหรือ

โดย เมริลลี บูร์น  
เรียบเรียงตามเรื่องจริง

“จงมีใจกรุณาแก่กันและกัน” (เอเฟซัส 4:32)

วันนั้นเป็นวันที่โรงเรียน เจฟฟ์ใช้เวลาช่วงพักทั้งหมด เล่นเป็นมังก์กับเพื่อนสนิทของเขา หลังจากเรียนที่โรงเรียนใหม่สองปี เจฟฟ์ดีใจที่สุดท้ายก็มีเพื่อนสนิท เป็นชอชอบเหมือนเจฟฟ์ และพวกเขาจะมีหลายเรื่องให้คุยกันเสมอ

เมื่อเจฟฟ์กลับบ้าน เขาเห็นคุณแม่รออยู่ เธอดูไม่มีความสุขเลย รอยยิ้มของเขาจางหายไป “เจฟฟ์” แม่พูด “แม่ได้รับโทรศัพท์จากครูใหญ่วันนี้ เธอบอกว่าลูกรังแกเด็กผู้ชายคนหนึ่งในห้องอยู่เรื่อย”

“เปล่านั้นครับ!” เจฟฟ์บอก เขารู้ว่ารังแกคนอื่นไม่ดี การรังแกทำให้คนอื่นเสียใจและกลัว เจฟฟ์ไม่เคยทำเรื่องแบบนั้น

“ลูกแน่ใจหรือ” คุณแม่ถาม เธอเขยิบให้เจฟฟ์นั่งบนโซฟาด้วย “ครูใหญ่บอกว่าลูกกับเพื่อนบอกให้แซมไปไกลๆ เขาไม่ได้อยู่ในกลุ่มของลูก และเขาจะเข้ากลุ่มไม่ได้ถ้าไม่กระโดดลงมาจากกระดานเลื่อน”

เจฟฟ์ก็หันหน้า แซมขอเล่นกับพวกเขาเกือบทุกวัน แต่เขิน เป็นเพื่อนสนิทของเขา และพวกเขาชอบเล่นกันแค่สองคน นั้นไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นเด็กเกรรหรือ

“ผมกับเบนเล่นกันสองคนมันผิดหรือครับ” เจฟฟ์ถาม ดูเหมือนไม่ยุติธรรมที่มีคนเรียกเขาว่าเด็กเกรรเพียงเพราะเล่นกับเพื่อนสนิทของเขา

“ลูกสองคนสามารถใช้เวลาด้วยกันได้มากเหมือนเดิม แต่เมื่อแซมอยู่แถวนั้น มันผิดที่ทำให้เขารู้สึกถูกทอดทิ้งและโดดเดี่ยว ครูใหญ่บอกว่าลูกพูดหยาบคายกับแซมเพราะเขาไม่กระโดดลงมาจากกระดานเลื่อน”

“เปล่านั้นครับ!” เจฟฟ์บอก แต่เขินทำ และ เขา หัวเราะ “จำตอนที่ลูกย้ายมาใหม่ๆ

ได้หรือเปล่า ลูกรู้สึกอย่างไร” คุณแม่ถาม เจฟฟ์พยักหน้า ตอนแรกเขาเหงามากที่โรงเรียน เขาพูดอ่อนนวยอย่างหนักขอให้เจอเพื่อนที่ดี “ลูกต้องการให้คนอื่นทำอะไร” คุณแม่ถาม “ผมอยากให้พวกเขาชวนผมไปเล่นด้วยช่วงหยุดพักหรือนั่งกินอาหารกลางวันกับผม”

“ไม่น่าประหลาดใจหรือที่ลูกมีเพื่อนที่ดีแบบนั้นตอนนี้” คุณแม่ถาม “ลูกสามารถเป็นคนที่ช่วยคนเหงาได้เหมือนที่ลูกเคยเป็น แม่จะทำทุกอย่างหนึ่ง พຽນนี้แม่อยากให้ลูกหาสิ่งที่ดีมากๆ สามอย่างเกี่ยวกับแซม แล้วบอกแม่หลังเลิกเรียน”

“ผมจะทำครับ” เจฟฟ์ตอบ พลังจ้องรองเท้าของเขาเขาไม่ได้มีเจตนาจะรังแกเพื่อน เขาต้องการเป็นคนมีเมตตาเหมือนพระเยซู พຽນนี้เขาจะบอกแซมว่าเขาขอโทษ และเขาจะบอกเบนว่าเขาอยากให้แซมเล่นด้วย

“เฮ้” คุณแม่ทัก เธอจับคางเจฟฟ์ให้เงยขึ้น “ลูกเป็นเด็กดีมีเมตตา แซมโชคดีที่จะมีลูกเป็นเพื่อน และท้ายสิว่าอะไร แม้เดาได้เลยว่าลูกจะพบว่าลูกโชคดีที่มีแซมเป็นเพื่อนด้วย”

เจฟฟ์ยิ้มเล็กน้อย เบนยังเป็นเพื่อนสนิทของเขาได้เหมือนเดิม การมีเพื่อนอีกคนจะไม่ทำให้ใครน้อยใจด้วย ■

ผู้เขียนอาศัยอยู่ในรัฐยูทาห์ สหรัฐอเมริกา

## คำทำให้มีเมตตา

- หาสิ่งที่ดีมากๆ สามอย่างเกี่ยวกับคนที่ท่านไม่รู้จักดี
- คิดว่าพระเยซูจะทำอะไร ฮัมเพลงปฐมวีย์ เช่น “ถ้าพระเจ้าช่วยยื่นเคียงข้างฉัน”
- ท่านไม่ต้องเป็นเพื่อนสนิทกับทุกคน แต่ท่านเลือกเป็นคนมีเมตตาได้ ทำดีบางอย่างให้คนที่ท่านไม่ลงรอยด้วย

ภาพประกอบโดย คีริน แคนเซอร์

